

‘บีไอไอ’ อนุมัติไทยออยล์ ลงทุนโรงกลั่นแอสนล้าน

มั่นใจคำขอ

รับส่งเสริมการลงทุนปีนี้

ทะลุ 7.2 แอสนล้าน

กรุงเทพธุรกิจ ● บอร์ดบีไอไอ อนุมัติ 4 โครงการลงทุนทุน “ไทยออยล์” 1.5 แอสนล้าน เพิ่มขีดความสามารถโรงกลั่นน้ำมันอากาศยาน รองรับเมืองการบินอีอีซี มั่นใจยอดขอรับการส่งเสริมฯ ปีนี้ทะลุ 7.2 แอสนล้านบาท หลังโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซีเร่งเครื่องไ้คงสุดท้าย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีไอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีไอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้พิจารณาให้การส่งเสริมโครงการลงทุนจำนวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 167,679 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ 1 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปเงินลงทุนทั้งสิ้น 156.621 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จ.ชลบุรี

โดยโครงการดังกล่าวจะเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการผลิตน้ำมันอากาศยานและน้ำมันดีเซลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเมืองการบินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว รองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่เพิ่มขึ้น และจะช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นอีกด้วย

โครงการที่ 2 บริษัท สยาม เติ้นโซ่ แมนแฟคเจอร์ จำกัด ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ลดการใช้น้ำมันและการปล่อยมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโรใหม่ เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,973 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จ.ชลบุรี โดยโครงการนี้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ บิลจะกว่า 2,632.6 ล้านบาท และช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

โครงการที่ 3 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 60 เมกะวัตต์และไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,105 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จ.ปทุมธานี โครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนำอากาศเสียที่มีความร้อนสูงมาใช้ต่อ จึงช่วยประหยัดพลังงานและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

และโครงการที่ 4 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซีได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 57 เมกะวัตต์และไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,980 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จ.ระยอง โครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนำอากาศเสียที่มีความร้อนสูงมาใช้ต่อ จึงช่วยประหยัดพลังงานและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

ส่วนยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปีนี้นั้นใจว่าจะถึงเป้าหมาย 7.2 แอสนล้านบาท เพราะคาดว่าในช่วงสิ้นปี จะมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในอีอีซีเข้ามาขอรับการส่งเสริม เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม

3 สนามบิน และยังมีอุตสาหกรรมรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินรถยนต์ไฟฟ้าที่จะสิ้นสุดมาตรการส่งเสริมพิเศษในสิ้นปีนี้ ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็มียกลงทุนเข้ามาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้การขอรับการส่งเสริมลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร มียอดรวมตั้งแต่เดือนม.ค.-ส.ค.นี้ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับการลงทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงกลั่นไทยออยล์ให้คงอยู่ในกลุ่มผู้นำของอุตสาหกรรม โดยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มกำลังการกลั่นน้ำมันดิบหลังจากอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก

โดยจะทำการก่อสร้างหน่วยกลั่นน้ำมันดิบใหม่ที่มีกำลังการกลั่นสูงมาทดแทนหน่วยกลั่นน้ำมันเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลายชนิดขึ้น การติดตั้งหน่วยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนน้ำมันเตาและยางมะตอยเป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยาน ซึ่งจะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สร้างโอกาสการเป็นศูนย์กลางพลังงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน